

ĐIỂM NHẠC HOÀNG NGUYỄN

NDS

Tôi rất thích nhạc của nhạc sĩ Hoàng Nguyễn. Hai bài ca bất hủ Ai Lên Xứ Hoa Đào và Em Chờ Anh Trở Lại của nhạc sĩ là hai trong những bản tâm nhạc tôi yêu chuộng nhất. Nhạc điệu của hai bài này đã hay mà lời ca còn tuyệt diệu, êm dịu và bóng bẩy như một bài thơ tình.

Tôi hâm mộ nhạc của nhạc sĩ Hoàng Nguyễn nhưng không biết nhạc sĩ Hoàng Nguyễn là ai. Cho đến một ngày đầu thập niên 70 tôi tình cờ đọc một bản cáo phó trên một tờ nhật báo ở Saigon. Cáo phó này báo tin "Đại Úy CCh., tức Nhạc Sĩ Hoàng Nguyễn," đã tử nạn trong một tai nạn xe hơi trên đường đi Vũng Tàu. Tôi bàng hoàng xúc động, không những vì được tin một nhạc sĩ tài hoa đã mất khi còn trong tuổi trung niên, mà còn vì "CCh." là tên của một người bạn của tôi trong thời hoa niên, khi chúng tôi còn đi học cùng một trường tiểu học ở một huyện thuộc tỉnh Quảng Trị. Chúng tôi đã không gặp nhau và không biết tin tức của nhau từ cuối thập niên 40. Đến khi biết tin thì người bạn cũ đã trở thành người thiên cổ. Điều này càng làm cho tôi thương tiếc hơn người bạn đã quá cố, và yêu nhạc của người ấy nhiều hơn.

Tôi cũng tưởng nhạc sĩ Hoàng Nguyễn chỉ có hai bản nhạc nổi tiếng nói trên vì tôi chưa được nghe những bản khác của nhạc sĩ. Cho đến một ngày cách đây mấy tháng tôi vào một tiệm nhạc ở thương xá Phúc Lộc Thọ ở Little Saigon, Westminster, Nam Cali. Ở đó, tôi chọn mua một bộ Như Quỳnh Collection gồm có 3 CD nhan đề Một Đời Tìm Nhau, Em Vẫn Hoài Yêu Anh, và Thuyền Xa Bến Xưa, tất cả đều do ca sĩ Như Quỳnh đơn ca hay song ca. Trong CD Em Vẫn Hoài Yêu Anh, tôi thích thú thấy có một bản nhạc của nhạc sĩ Hoàng Nguyễn mà tôi chưa hề được biết. Đó là bản Thuở Ấy Yêu Nhau. Khi trở về nhà, tôi nghe bản nhạc ấy liền và không thất vọng chút nào. Lời ca và ý nhạc tràn đầy rung cảm, hát lên bởi giọng ca réo rắt của Như Quỳnh, làm cho người nghe thấy lòng xót xa với một nỗi buồn xa xôi. Nghĩ rằng có lẽ một số ái hữu chưa nghe bản này và cũng sẽ có một phản ứng tương tự khi nghe, tôi xin giới thiệu bản nhạc này với quý ái hữu, nhất là những ái hữu đã có một mối tình dang dở ở miền Núi Ngự Sông Hương.

Sau đây là lời của bản nhạc ấy mà tôi đã chép lại.

"Thuở Ấy Yêu Nhau

Thuở ấy yêu nhau anh làm thơ
Thuở ấy yêu nhau em đợi chờ
Dòng nước Hương Giang trôi lặng lẽ
Chưa biết chi giận hờn và chưa biết sầu
mộng mơ

Thuở ấy yêu nhau mình lặng yên
Chẳng nói yêu thương nhau một lời
Người đem thư tôi lên vành nón
Nâng niu như lời nguyện và mơ ước chút
tình duyên

Rồi đường mây thênh thang chim Núi Ngự bay đi
Rồi thuyền xuôi Hương Giang không nhớ bên
quay về
Rồi mùa xuân đi qua ai dám đợi chờ ai
Và người nay đi xa từ già bến sông dài

Để đến hôm nay tôi ngồi đây
Lặng ngắm hoa xoan rơi rụng đây
Người ơi thơ ngây đã nát rồi
Tình xa rồi thì cho tôi chép lại vần thơ xưa". 📖

